

## Green Christmas and News Year 2008 การจัดงานปีใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปอย่างรวดเร็ว เวลาได้ล่วงเลยมาถึงปลายปี 2550 หนึ่งปีที่ผ่านไปเชื่อว่าสมาชิกโครงการไบโม่ชีวะหลายแห่งได้มีการความหน้าในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน และช่วงเวลาที่ผ่านมาจะทำให้หลายท่านได้เกิดความทราบซึ่งใจความชื่นชมและความภาคภูมิใจในการประกอบธุรกิจ

นักท่องเที่ยวนับจำนวนไม่น้อยด้วยกันจะได้ชื่นชมในความสำเร็จ ทางมูลนิธิไบโม่ชีวะได้มีการส่งเสริมแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและสืบเนื่องในการรักษาระบบนิเวศเพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในปีนี้นักท่องเที่ยวได้มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน ดังนั้นจึงอยากให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในรูปแบบของการจัดทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ปีนี้เป็นปีที่มีการเชิญหน้าต่อวิกฤตหลากหลายรูปแบบด้วยกันท่ามกลางความแปรปรวนของภูมิอากาศทั่วโลก มีพายุฝน พายุ เฮอริเคน มีภัยแล้ง มีไฟป่าเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งหมดนี้เกิดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่นั่นเอง ฉะนั้นจึงหนีไม่พ้นการกล่าวโทษพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์นั่นเองที่เกิดความปลั่งเผอและขาดความใส่ใจจนยากต่อการที่จะเยียวยา จนยากต่อการหยุดยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต จากการที่ได้มีการติดตามของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปล่อยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการที่เราเปิดสวิชต์การเสียบปลั๊กเพื่อการหุงต้ม การขับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทาง และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อีกทั้งประชากรทั่วโลกที่ได้เพิ่มขึ้นถึง 6,300-6,500 ล้านคนด้วยกัน และการใช้พลังงานนั้นมิได้มีขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น แต่มี

การใช้กันทั่วโลก ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตพลังงาน เช่น น้ำมันจะมีการขึ้นราคาอยู่มาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ได้

น้ำมันนั้นเป็นของเหลวที่อยู่ใต้พื้นผิวโลก ได้มีการขุดเจาะมีการเผาไหม้มีการกลั่น เมื่อกลั่นเรียบร้อยแล้วทำให้คนนำมาเผาไหม้ ทั้งนี้ที่มีจากการเผาไหม้เองทำให้เกิดการสันดาบ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ ทำให้เกิดการเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อนำมาต้มน้ำ นำมาขับเคลื่อน หลังจากการเผาไหม้เองทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในบรรยากาศ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ป่าไม้ท้องทะเล เป็นแหล่งที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้สามารถดูแลปัญหาในส่วนนี้ได้ โดยป่าไม้ ต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเป็น ราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เป็นชีวมวล ต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีจึงไม่เกิดผลกระทบมาก จนกระทั่งหลายทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความจำเป็นในการใช้พื้นที่ได้มากขึ้น การแผ้วถางป่าก็มากขึ้นเป็นการลุกล้ำการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ฉะนั้นจึงถือเป็นการบั่นทอนศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ขณะเดียวกันก็สวนทางกับปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้น ทำให้เกิดการภาวะการณั่วมั่วตัวกัน และทำหน้าที่คอยกักเก็บความร้อนบนผิวโลกไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ เหมือนกับกระจกจริงๆ ขณะเดียวกันรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีอนุภาพในการทะลุทะลวงสูงกว่าทำให้ทะลุลงมาได้ ขณะเดียวกันความร้อนจากผิวโลกไม่สามารถแผ่ออกไปได้ทำให้เกิดการสะสมความร้อนเพิ่มขึ้นทำให้โลกร้อนขึ้น ทำให้ผิวดินร้อนขึ้นทำให้ความชื้นที่ผิวดินลดลง เพื่อเกิดเพลิงไหม้จากการเกิดไฟป่า ทำให้เกิดการลามลุกไหม้ หลายวันเพราะมีเชื้อที่แห้งของ ใบไม้ เศษไม้แห้ง และลุกลามอยู่นานยากต่อการดับได้ จากการเกิดไฟป่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันปริมาณการใช้จำนวนรถยนต์บนท้องถนนก็เพิ่มมากขึ้น หลายคนมีการเดินทางที่มากขึ้นมีการเพิ่มจำนวนกิโลเมตร การเพิ่มจำนวนไมล์ของการเดินทาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจกนี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอากาศแห้งแล้ง ร้อนขึ้น แล้งยาวนานขึ้น เกิดพายุเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะเป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำพร้อมกันทั่วโลก ดังนั้นการแก้ปัญหาคือใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในธุรกิจการท่องเที่ยวความประทับใจต้องมาก่อน ดังนั้นอยากให้มีความประทับใจในทางสิ่งแวดล้อม มาเป็นประทับใจในคุณภาพ เช่นการใช้เนื้บกิน แทนการใช้กระดาษที่จะทำให้เกิดความสิ้นเปลือง และกลายเป็นขยะ ดังนั้นแนวทางการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยการใช้แบบสิ้นเปลืองทำให้คุณภาพในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงพอต่อการลดต้นทุนแต่เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่ได้ชื่นชม เพราะการสัมผัสกับความสวยงาม ความสะดวกสบาย และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการที่โรงแรม หรือสถานประกอบการคอยดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลบำบัดน้ำเสีย การลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเป็นผู้ที่มาศรัทธาและความรู้ ซึ่งจะเกิดความชื่นชมต่อกิจกรรมดังกล่าว

ดังนั้นเทศกาลที่กำลังจะมาถึง คือ คริสต์มาส และปีใหม่ คงต้องมีการใช้วิจาร์ณาให้มากขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้ช่วงการจัดงานเทศกาลดังกล่าวที่จะสร้างความประทับใจ โดยการเพิ่มคุณค่าในทางวัฒนธรรม อารยธรรมของไทย ดังนั้นจึงหนีไม่พ้นการเชื่อมโยงกับวิถีไทยให้ได้ เพื่อทำให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดความประทับใจ เราคงไม่สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ให้ประทับใจชาวตะวันตกได้ดีเท่ากับชาวตะวันตกจัดเอง ดังนั้นไม่ควรเสียงงบประมาณ การจัดงานแบบตะวันตก ดังนั้นการเสริมสร้างการจัดงานเพื่อให้เกิดการจัดงาน โดยการนำวิถีไทย นำเรื่องของความเป็นไทยเข้ามาเข้ามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็น

ในการจัดกิจกรรมปีใหม่นี้เช่นเดียวกับการจัดงานลอยกระทงที่แสดงถึงความเคารพต่อพระแม่คงคา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ เป็นโอกาสที่ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อการเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการบำบัดน้ำเสียเพื่อการเพิ่มจำนวนแพลงก์ตอนเพื่อให้เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะน้ำที่เน่า

เสียทำให้ไม่สามารถดูซบท้ายคาร์บอน ได้ออกไซด์ได้ ดังนั้นจึงควรมีการเชื่อมโยง  
สิ่งเหล่านี้ด้วยกัน

เทศกาลคริสต์มาส หรือปีใหม่นั้น โรงแรมหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมทั้งเป็น  
การละเล่น และการส่งการ์ด อวยพร โดยเริ่มจากการ์ดอวยพรของบุคคลกร โดยการ  
จัดส่งในรูปแบบ E-Card ซึ่งสามารถรวบรวมไว้ได้เลยเพื่อประหยัดกระดาษ และต่อไปการ  
ลงทะเบียนของแขกควรมีการใส่ E-mail เพื่อการจัดส่ง E-Card ให้กับแขกผู้มาพักได้  
เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดพลังงานในการขนส่งกระดาษเป็นรถบรรทุกในการจัดส่ง  
ในกรณีที่ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษให้หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษอาร์ตมัน  
กระดาษเคลือบ UV หรือพลาสติกเพราะกระดาษเหล่านี้ยากต่อการย่อยสลาย และลด  
ปริมาณการใช้ให้หันมาใช้กระดาษสา กระดาษหนังสือพิมพ์ต้มเพื่อให้ตัวหนังสือ บาง  
คนใช้กระดาษที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล กระดาษห่อของขวัญจากกระดาษสา หรือ  
กระดาษหนังสือพิมพ์ก็สามารถนำมาเป็นกระดาษห่อของขวัญได้

การส่งของขวัญอวยพรนั้นอยากให้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการส่งต้นไม้  
อวยพร ในโรงแรมบางแห่งมีการส่งต้นไม้อวยพรให้แขกที่มาพักในห้องพัก ใส่กระถาง  
หรือถุงผ้าดิบเพื่อจัดส่งให้แขกที่เข้าพักในห้องพัก และมีการ์ดเล็กๆ ส่งความสุขใน  
เทศกาลคริสต์มาส หรือปีใหม่ และการเดินทางกลับมาตุภูมิอีกด้านหนึ่งของการ์ดเล็กๆ  
นี้เองให้มีช่องว่างให้เติมว่าขอบคุณในการใช้บริการของ โรงแรมและต้นกล้าที่ได้ยก  
มอบให้แขกนั้นว่าจะส่งมอบให้ปลูกที่ใดตามความต้องการของแขก เช่น โรงแรม  
โรงเรียน และเส้นทางเดินทางโดยทางโรงแรมยินดีที่จะปฏิบัติตาม โรงแรมบาง  
แห่งทำถึงขั้นการมอบต้นไม้ตามจำนวนวันที่เข้าพัก ซึ่งกล้าไม้ที่ว่าก็สามารถหาได้ไม่  
ยากโดยต้องมีการพูดคุยกับคนสวน โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์จากสวน โดย นำเศษอาหาร  
จากครัวมาทำปุ๋ยหมัก เศษใบไม้ มาทำเป็นปุ๋ย โดยการไม่ต้องมีการนำเมล็ดพันธุ์ไปทิ้ง  
โดยการนำเมล็ดพันธุ์มาคัดโดยการลอยน้ำ โดยคัดเมล็ดที่ไม่ลอยน้ำ โดยการนำมา  
จัดเรียงตามเค้าเตอร์ของ โรงแรม เพื่อให้แขกได้เลือก ทั้งหมดนี้เพื่อการเชื่อมโยงให้  
เห็นว่าการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมให้มีการฟื้นตัวให้เร็วขึ้นจากการใช้  
พลังงานใช้ทรัพยากรในรอบปีที่ผ่านมาด้วยการปลูกต้นไม้

ในกาลคริสต์มาสนั้น หนีไม่พ้นการตกแต่งสถานที่นั้นต้องลดจำนวนหลอดไฟฟ้างลง ลดจำนวนหลอดไฟให้น้อยลง หลีกเลี่ยงการใช้หลอดไฟในประกวาทั้งปวง โดยความสวยงามนั้นสวยงามด้วยสีสรรไม่ใช่สวยงามด้วยแสง ในหลายโรงแรมด้วยกันเข้าใจผิด ดังนั้นการประทับใจด้วยสีสรร ไม่ใช่ความประทับใจในแสงสี ซึ่งในธุรกิจเดียวกันการลงทุนมากกว่าจะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นทำได้ยาก การนำบรรยากาศแบบไทยๆ การนำเพลงไทย เพลงบรรเลง การนำเพลงคลาสสิกในประเทศไทยซึ่งเป็นเพลงระดับโลก มาสร้างบรรยากาศที่ดี และผ่อนคลายในช่วงของเทศกาล

การตกแต่งสถานที่นั้นต้องงดการใช้โคมอย่างเด็ดขาด ถ้ามีการนำใช้กระดาษมาใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การตกแต่งด้วยต้นไม้มั พรรณไม้มั มาตกแต่งก็ต้องเป็นต้องเป็นที่สามารถนำไปกลับไปเรือนเพาะชำได้ใหม่ หากเป็นพรรณไม้มั ต้นไม้มั ที่ตัดแล้วใช้ได้ครั้งคินก็ขอให้มีการนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยต่อไป การตกแต่งสถานที่บางแห่งใช้ผ้าไหมโยงห้อย เพื่อให้เกิดความสวยงามตามห้องโถงต่างๆ หรือแม้แต่การใช้ ผ้าฝ้ายจะเพ้นท์ก็ดี หรือไม่เพ้นท์ ก็ได้ และให้แขกได้เซนส์ชื้อ ได้ และข้างบนให้แขกได้อวยพร ด้วยประโยคว่า Merry Christmas to Guest who stay with us willing happy charismas and happy News Year .....หรืออะไรก็ได้และลงชื่อผู้บริหารของโรงแรม และเว้นที่ว่างให้แขกได้เซนส์ชื้อ

ในด้านของการจัดกิจกรรมอื่นๆ นั้นให้เน้นการจัดในวิถีไทย โดยการจัดกิจกรรมการแสดงแบบไทยๆ เช่นประเพณีตักบาตรในวันคริสต์มาส ในวันปีใหมการร้องประสานเสียงการร้อวยพร เพื่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งเป็นวิถีใหม่ที่สร้างประทับใจนักท่องเที่ยวได้ยืนยาว

การมอบของขวัญในวันปีใหมระหว่างโรงแรมกับโรงแรม ระหว่างโรงแรมกับแขกต่าง ๆ ให้หลีกเลี่ยงการมอบของขวัญเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษมันวาว หรือพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจไม่ตรงใจของผู้รับ ซึ่งอาจมีแล้วหรือดีกว่านั้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญ หากจะมีมอบของขวัญปีใหมก็ขอให้เป็นของใช้ที่มีคุณค่าแบบไทยๆ ที่สามารถตั้งอยู่บนโต๊ะในห้องทำงาน หรือในตู้เก็บของ ตู้แสดงของเขาได้ซึ่งมีราคาไม่แพงหากแต่ต้องมีการ

เลือกสรรให้เหมาะสม การมอบของขวัญอยากให้มีการมอบของขวัญเป็นผลไม้แบบไทยๆ ซึ่งมีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรกรรมของไทยอยู่ในขณะนี้ โดยอยากให้เป็นผลไม้ไทย และผลไม้ตามฤดูกาล ยำนำผลไม้ต่างประเทศให้นำผลไม้ไทย เช่น กุ้ง ส้ม ลางสาต ลองกอง มะม่วง มอบให้โดยการจัดใส่จานหรือไม่ก็มีการจัดเป็นกระเช้าให้ โดยการหลีกเลี่ยงการใช้กระเช้าหวายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากป่า นอกจากหวายแล้วถั่วฝักก็ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะเป็นของป่าอย่างแน่นอน โดยอาจจัดเป็นกระเช้าพลาสติกให้รองด้วยใบตองก็สามารถใช้ได้เป็นอย่างดี

การจัดกิจกรรมปีใหม่ในอาสนีนี้เป็นการจัดเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อให้เกิดการสร้างความรักและฝักใฝ่ใจไม่ลืมและสร้างความประทับใจโดยมีการจัดแพ็คเกจ การแต่งชุดไทยก็สามารถสร้างความประทับใจ หากจัดเป็นตะวันตกและไม่สมบูรณ์แบบอาจไม่สามารถสร้างความประทับใจต่อแขกได้

การจัดกิจกรรมแบบไทยๆ เป็นการสร้างความประทับใจโดยหวังว่าโรงแรมสมาชิกโครงการ โรงแรมใบไม้เขียวจะสามารถสร้างความประทับใจต่อแขกโดยการจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างรักษาสีสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ